



Tên Trẻ:

Ngày Sinh:

Ngày Hôm Nay:

Chương trình do Bộ Y Tế Công Cộng của Tiểu Bang Massachusetts chứng nhận

Mẫu Thông Báo Trước bằng Văn Bản

Bản sao của mẫu này phải được gửi đến phụ huynh và được lưu trong hồ sơ của con quý vị.

Chương Trình Can Thiệp Sớm (EI) của Tiểu Bang Massachusetts phải cung cấp thông báo bằng văn bản về thời gian hợp lý trước khi chương trình đề xuất hay từ chối bắt đầu hoặc thay đổi thẩm định về con quý vị để xác định tính đủ điều kiện, xác minh con quý vị đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện nhận các dịch vụ EI, hoặc các dịch vụ EI dành cho con và gia đình của quý vị (bao gồm địa điểm, tần suất, thời gian và/hoặc quy định của nhà cung cấp). Việc nhận thông báo trước bằng văn bản là một trong những quyền lợi của gia đình quý vị trong dịch vụ Can Thiệp Sớm.

Hoạt động hoặc hành động cần thông báo trước bằng văn bản (chọn tất cả những câu thích hợp):	
Tính đủ điều kiện/Xác minh:	
<input type="checkbox"/>	Chương trình EI sẽ đề xuất hoàn thành một thẩm định /đánh giá để xác định xem con quý vị có đủ điều kiện cho các dịch vụ EI hay không.
<input type="checkbox"/>	Con quý vị đủ điều kiện hoặc tiếp tục đủ điều kiện nhận các dịch vụ EI.
<input type="checkbox"/>	Con của quý vị không đủ điều kiện đối với các dịch vụ EI.
Cuộc Họp về Chương Trình Dịch Vụ Cá Nhân Hóa Dành Cho Gia Đình (IFSP)/Dịch vụ IFSP	
<input type="checkbox"/>	Chương trình EI sẽ đề xuất có một Cuộc Họp về IFSP.
<input type="checkbox"/>	Chương trình EI sẽ đề xuất thực hiện thay đổi trong các dịch vụ EI của con quý vị.
<input type="checkbox"/>	Thay đổi trong các dịch vụ EI mà quý vị yêu cầu đã bị chương trình EI từ chối . Chương trình EI phải giải thích bằng văn bản về (các) lý do vì sao chương trình đã quyết định không thực hiện thay đổi mà quý vị yêu cầu.
<input type="checkbox"/>	Chương trình EI sẽ đề xuất một Hội Nghị về Lập Kế Hoạch Chuyển Tiếp.
Khác: (mô tả)	
<input type="checkbox"/>	

Tóm Tắt về Cuộc Thảo Luận của Nhóm IFSP: Những hoạt động nào được đề xuất hoặc bị từ chối? Vì sao hoạt động được đề xuất hoặc bị từ chối?

Mô tả thông tin đã dùng để đưa ra quyết định này (như các kết quả thẩm định/đánh giá, báo cáo, các hồ sơ, v.v.):

Vui lòng đọc thông báo về quyền của gia đình đối với **Can Thiệp Sớm của Tiểu Bang Massachusetts và Quý Vị**. Thông báo giải thích quyền nộp đơn khiếu nại, yêu cầu hòa giải hoặc một phiên điều trần nếu quý vị không đồng ý với những gì mà chương trình EI đã đề xuất hoặc từ chối. Nếu quý vị có các thắc mắc, vui lòng liên lạc với chương trình. Nhân viên EI luôn sẵn sàng trả lời các câu hỏi của quý vị. Quý vị cũng có thể gọi cho Bộ Y Tế Công Cộng theo số điện thoại trong thông báo về quyền của gia đình để có các thông tin hoặc để hiểu về các quyền của quý vị.